

## รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 5

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟล็กที ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
25 มิ.ย. 2563	การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 7 <a href="#">อ่านต่อ</a>

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆดังที่ได้กล่าวข้างต้นก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็น Һุ่นส่วน ด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
ภาคผนวกที่ 2: นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ รับทราบความก้าวหน้าการปรับปรุงภาคผนวกนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย</li> <li>- มีการปรับปรุงในส่วนของการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของไม้ของผู้ประกอบการบนที่ดินรัฐที่เป็นป่าสงวน และที่ดินที่ไม่ใช่ป่าสงวน การปรับปรุงในส่วนของผู้ประกอบการบนที่ดินกรรมสิทธิและมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และปรับปรุงในส่วนของการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของไม้เก่า และปรับปรุงในส่วนข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และสังคม</li> </ul>
ภาคผนวกที่ 5: ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย (THA-TLAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ มีมติให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการหน่วยตรวจพิสูจน์ และดำเนินการเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง THA-TLAS และ FLEGT</li> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ มอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ ทำการหารือแนวทางการออกหนังสือรับรอง THA-TLAS และ FLEGT</li> </ul>
โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้และผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้เก่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมไม้เก่า หัวหน้าคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่า นำเสนอแผนพัฒนาระบบการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้เก่า</li> </ul>

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที ครั้งที่ 5  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

<p>โครงการประเมิน ติดตามผลกระทบของวีพีเอ และการติดตามอิสระ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- RECOFTC นำเสนอแผนงานโครงการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมในประเทศ VPA อื่นๆ กับความเป็นไปได้ขององค์กรภาคประชาสังคมไทยในการเป็นผู้ติดตามตรวจสอบ หรือผู้ติดตามตรวจสอบอิสระในกระบวนการ VPA และความคาดหวังขององค์กรเหล่านี้ในการเข้าร่วมกระบวนการ FLEGT VPA โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางเพื่อนำไปหารือและร่างบทบาทและขอบเขตการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในกระบวนการวีพีเอ ต่อไป</li> </ul>
<p>การศึกษาการควบคุมการนำเข้าไม้ และการควบคุมความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของนานาประเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ปรึกษา จากองค์กร Forest Trends นำเสนอระบบการควบคุมการนำเข้าไม้ของประเทศเยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐเกาหลี และนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบมาตรการป้องกันการค้าไม้ผิดกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และจีน</li> <li>- คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ นำข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเพื่อออกแบบระบบการควบคุมการนำเข้าไม้ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และมอบหมายให้คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ ไปจัดทำเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของรูปแบบการควบคุมการนำเข้าไม้ เพื่อช่วยคณะทำงานฯ ในการตัดสินใจ</li> </ul>